

ฉบับที่ 14/0719

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์: 02 549 3400

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10
(10th World Environmental Education Congress: WEEC2019)

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารโครงการ 1 ฉบับ
อัตราค่าลงทะเบียนพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศไทย 1 ฉบับ
ตารางกิจกรรมงาน 1 ฉบับ

การประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10 หรือ 10th World Environmental Education Congress ซึ่งเรียกชื่อย่อว่า WEEC2019 นั้น จะมีขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ 3 – วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ภายใต้วรร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันโลกร้อนศึกษาโดยมูลนิธิอินทิรามิตร มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน รวมทั้งบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อขับเคลื่อนความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของไทยสู่เครือข่ายระดับโลก ตามแนวคิดหลัก Local Knowledge, Communication and Global Connectivity อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างยั่งยืนทั้งในท้องถิ่น และระดับภูมิภาค โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพร้อมทรงบรรยายปาฐกถาพิเศษ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ภายในงาน จะประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก สำคัญ ได้แก่

- การประชุมทางวิชาการ ซึ่งจะรวบรวมผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ระหว่าง วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2562
- นิทรรศการและจัดแสดงผลงาน/โครงการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา จากสถาบันและจากองค์กรต่างๆ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562
- กิจกรรมทางสังคม (Social Event): Opening Ceremony และ Welcome Dinner ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
- การทัศนศึกษาเยี่ยมชมดูงานสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และแหล่งความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า จะมีผู้เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการจากทั้งในและต่างประเทศ เป็นจำนวนอย่างน้อย 500 ราย ผู้จัดแสดงนิทรรศการผลงาน/โครงการต่างๆ 40 ราย (บูธ) และผู้เข้าชมงาน เป็นจำนวนกว่า 3,000 ราย นอกจากกิจกรรมภายในงานแล้ว ทางคณะกรรมการยังมีแผนจัดการประชาสัมพันธ์ พร้อมงานแถลงข่าวซึ่งจะทำงานดังกล่าวซึ่งเป็นที่ยุติในภูมิภาคยุโรปขยายวงกว้างให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชีย โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับงานอันจะเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทย คณะกรรมการจัดงานการประชุม WEEC2019 ใคร่ขอเรียนเชิญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมชมบูธนิทรรศการ พร้อมส่งตัวแทนครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชาวไทย มานำเสนอผลงานวิชาการโดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ <https://weec2019.org>

ในฐานะประธานอำนวยการจัดการประชุม หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความอนุเคราะห์ดังกล่าว และเชื่อมั่นว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะร่วมเป็นผู้นำสร้างสรรค์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศในงานครั้งนี้ ให้ปรากฏสู่สายตาผู้ร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



(ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุม WEEC2019